

Ở Thái Bình, đã có nhiều trường hợp người lao động tự do được hưởng lương hưu nhờ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, hầu hết mọi người có khởi điểm là tham gia BHXH bắt buộc rồi sau đó chuyển sang loại hình BHXH tự nguyện. Nhưng có nhiều người đã được hưởng lương hưu nhờ đủ 100% thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

Là lao động tự do, thu nhập bấp bênh nhưng ngay khi Nhà nước triển khai loại hình BHXH tự nguyện năm 2008, bà Trần Thị Nhiều, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) đã tham gia. Mỗi đây, bà đã được nhận quyết định hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Bà Nhiều tâm sự: Nhìn những người cao tuổi ở quê hàng tháng đi lĩnh lương hưu, tôi ao ước lắm. Vì vậy, khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu, thế là tôi tham gia ngay. Ngày ấy cuộc sống vất vả, kiếm được đồng tiền khó khăn lắm nhưng khao khát được hưởng lương hưu khi về già đã giúp tôi nỗ lực, bền bỉ tham gia loại hình BHXH này. Chỉ tiếc là lúc đó thu nhập của mình thấp quá nên không đóng được ở mức cao, chứ không bây giờ lương hưu của tôi còn cao hơn nữa.

Giống như bà Nhiều, ước mơ được hưởng lương hưu khi về già đã thôi thúc bà Bùi Thị Lý, xã Vũ Bình (Kiến Xương) tham gia loại hình BHXH tự nguyện ngay khi chính sách ưu việt này đi vào cuộc sống. Nhờ kiên trì tham gia, bà Lý cũng đã hái

Hái "quả ngọt" nhờ tham gia BHXH tự nguyện



Tuổi già có lương hưu giúp bà Trần Thị Nhiều, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) tự chủ tài chính, không phụ thuộc vào người thân.

"quả ngọt" là cuốn sổ lĩnh lương hưu. Bà Lý phấn khởi chia sẻ: Cứ đều đặn hàng tháng, đến ngày là tiền tự đổ vào tài khoản. Chưa dùng đến thì cứ để trong tài khoản ngân hàng, rất an toàn và yên tâm. Tôi hy vọng những người lao động tự do tích cực tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu.

Dù mức lương hiện tại của bà Nhiều hay bà Lý không phải là quá cao nhưng đó là nguồn tài chính rất quan trọng để họ bảo đảm cuộc sống. Khi hết tuổi lao động, sức khỏe đã giảm sút,

có lương hưu trang trải chi phí sinh hoạt, không phải phụ thuộc vào người thân là điều rất đáng mừng. Anh Đinh Văn Thành, nhân viên thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) xã An Lễ (Quỳnh Phụ) cho biết: Ở xã An Lễ hiện nay có rất đông người tham gia BHXH tự nguyện. Đến thời điểm này, đã có 3 người được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện trong suốt quá trình đóng. Nhìn những người lao động tự do được hưởng lương hưu khi về già khiến bà con rất yên tâm và tin tưởng vào chính

sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Đây là những con người cụ thể, minh chứng sống động để chính sách BHXH tiếp tục được lan tỏa; những người lao động tự do tích cực tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu.

Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Với những người tham gia BHXH tự nguyện, khi đủ điều kiện về tuổi cũng như thời gian sẽ được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng. Ngoài ra, khi hưởng lương hưu cũng

đồng thời được cấp thẻ BHYT miễn phí đến trọn đời và khi người hưởng lương hưu qua đời thì thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã có nhiều người được nhận lương hưu nhờ 100% thời gian tham gia BHXH tự nguyện. Con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi lợi ích từ việc tham gia BHXH tự nguyện là điều đã được kiểm chứng. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ: Chính sách BHXH ngày càng đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị tốt đẹp cho những người lao động tự do. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc tích cực để phát triển, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT. BHXH tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia. Các tổ chức dịch vụ tư vấn tranh thủ rà soát những người tiềm năng để phát triển. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân thì số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023 tiếp tục tăng, đến nay toàn tỉnh có trên 55.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Nhờ chính sách BHXH tự nguyện ưu việt mà nhiều lao động tự do đã có cơ hội để hưởng lương hưu khi về già. Đây là minh chứng sống động về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo ngay gian sẽ được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng. Ngoài ra, khi hưởng lương hưu cũng

DUY TÙNG

Chuyên đề "Khai thác học liệu số trong dạy học tiếng Anh"

Chiều ngày 29/2, Trường THCS Phú Xuân, thành phố Thái Bình tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố "Khai thác học liệu số trong dạy học tiếng Anh" nhằm phát triển các kỹ năng, tạo hứng thú cho học sinh học tập.

Tại tiết dạy, các em học sinh lớp 8 Trường THCS Phú Xuân, dưới sự hướng dẫn của giáo viên được trải nghiệm, sử dụng các phần mềm học liệu số online, với hình thức dạy học mới mẻ như: sách điện tử, bài giảng điện tử, dự án, phân tích video, trò chơi học tập, sân khấu hóa trên nền tảng số đã mang đến không khí lớp học tiếng Anh vui vẻ, không áp lực, phát huy tối đa tinh thần tự học, thái độ làm việc độc lập và trách nhiệm học tập của mỗi học sinh. Từ chỗ còn nhút nhát, thậm chí sợ học, khi giảng dạy theo phương pháp mới có khai thác học liệu số, các em hào hứng, mạnh dạn và tiếp thu bài hiệu quả hơn.

Việc triển khai đồng bộ từ xây dựng nguồn học liệu số, thiết kế các bài học chủ điểm đến khai thác và sử dụng nguồn học liệu số trong giảng dạy đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh; phát huy năng lực và phẩm chất, rèn luyện các kỹ năng cho học sinh trong thời đại 4.0. Đồng thời giúp các trường học giảng dạy hiệu quả không chỉ môn Tiếng Anh mà ở tất cả các bộ môn để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

MINH NGUYỆT

1,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh tại các trường học

9 trường học trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng để xây dựng công trình "Nhà vệ sinh cho em". Kinh phí này do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện.

Đây là một trong những chương trình mà tổ chức đoàn, hội các cấp tham gia góp phần thực hiện chỉ tiêu: "100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó 50% trường học có đủ nhà vệ sinh cho học sinh theo quy định và 80% nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh" theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg, ngày 2/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.

KUÂN PHƯƠNG

Cùng hội viên, nông dân phát triển kinh tế



Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoài, xã Đông La (Đông Hưng) thu hoạch cam.

Thời gian qua, Hội Nông dân triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân trong phát triển "tâm nông". Cùng cán bộ Hội Nông dân xã Đông La đến thăm mô hình VAC của gia đình ông Nguyễn Văn Hoài, chúng tôi rất khâm phục bởi vợ chồng ông đã có tuổi song vẫn sắp xếp vườn cây, ao, chuồng bãi, chăn nuôi, khoa học. Ông Hoài cho biết: Trước tôi chỉ làm ruộng, chăn nuôi vài con gà, vịt phục vụ cuộc sống gia đình nên thu nhập bấp bênh. Sau khi được tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, đặc biệt là thông qua tổ chức Hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng, tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại, cải tạo lại vườn, ao nuôi 80 - 100 con gà, ngan thịt, vịt đẻ, 6 con lợn nái, trồng 20 gốc sầu đâu, 50 cây cam và bưởi, rau xanh các loại theo mùa. Ao thì tôi thả cá truyền thống, tận dụng cỏ trong vườn và bèo vớt ngoài đồng làm thức ăn nuôi cá. Mỗi năm tôi thu từ vườn, ao, chuồng hàng trăm triệu đồng, nhiều năm liền là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện.

Xác định giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân huyện Đông Hưng đã chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục phát động, lan tỏa sâu

rộng, hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên, nông dân phát huy lợi thế của địa phương, tận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây, con giống có giá trị vào nuôi, trồng; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 124 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả, cung ứng vật tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Bên cạnh đó, thực hiện



Bà Bùi Thị Roanh, xã Đông Quang (Đông Hưng) phát triển kinh tế từ mô hình trang trại tổng hợp.

hiệu quả chương trình ủy thác vay vốn với một số ngân hàng. Ông Phạm Đức Tuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Chúng tôi đang quản lý 377 tỷ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hơn 630 tỷ đồng cho hơn 8.300 hộ hội viên vay; quản lý tốt quỹ cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây, con giống có giá trị vào nuôi, trồng; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 124 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả, cung ứng vật tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Bên cạnh đó, thực hiện

trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu nông sản, các sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn huyện có 22 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Trong năm, các cấp hội đã phối hợp với gia đình hội viên triển khai một số mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao như cấy giống lúa mới TBR97, TBR39 tại các xã Lô Giang, Đông Hoàng, Mê Linh, Đông Kinh; cấy giống lúa nếp A Sào tại các xã Đô Lương, Đông Sơn; trồng ngô nếp đường lai TBM18 tại xã Trọng Quan; nuôi gà mái lai thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại các xã Đông Xá, Đông La...

Với sự đồng hành của các cấp hội, nhiều hội viên, nông dân đã nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Tranh, xã Lô Giang với mô hình trang trại tổng hợp 1 ha nuôi gà, ếch, lợn, cá, ốc, thu nhập 600 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương; ông Đặng Tất Tuấn, xã Phú Châu tích tụ 10ha ruộng cấy lúa hàng hóa, sản xuất dây chuyền gieo mạ khay cấy máy, thu nhập 250 triệu đồng/năm... Qua bình xét, năm 2023 toàn huyện có 24.000 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt tỷ lệ 67% số hộ đăng ký, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,88%. Cùng với tích cực phát triển kinh tế, hội viên, nông dân còn tích cực tham gia đóng góp ngày công vụ lao động, kinh phí để xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, góp phần thực hiện các hàng trực tuyến cũng là kênh kết nối, quảng bá, giới thiệu, phân phối mới giúp nông dân tiêu thụ, mở rộng thị trường, vì thế các cấp hội đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ hội viên, HTX, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp tham gia các sân thường mại điện tử. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp hỗ

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với thực hiện nội dung tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Tiếp tục hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề cho hội viên; xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản.

TRUNG HIẾU

Nâng cao kỹ năng nghề cho người khiếm thị

Song song với việc chăm lo đời sống, những năm qua, Hội Người mù tỉnh còn chú trọng triển khai các lớp đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị, giúp họ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Để nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị, Hội Người mù tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù (Hội Người mù Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị từ tháng 1/2024. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 tháng với 72 buổi học.

Là 1 trong 16 học viên tham gia lớp tập huấn, chị Bùi Thị Khuê, kỹ thuật viên cơ sở dịch vụ tầm quát Hội Người mù tỉnh cho biết: Đây là lần thứ hai tôi được tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị. Ban đầu, khi tham gia lớp tập huấn, tôi cảm thấy ngỡ ngàng và không nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng được sự đồng hành từ gia đình, cán bộ, học viên, đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình của giáo viên, tôi đã tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn và nâng cao được các kỹ năng cần thiết, từ đó phát huy hiệu quả trong công việc. Nếu như trước đây thu nhập của tôi chỉ khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng thì hiện tại đã tăng lên 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Giống như chị Khuê, anh Phạm Văn Mười, kỹ thuật viên cơ sở dịch vụ tầm quát Hội Người mù huyện Thái Thụy bày tỏ vui mừng khi được các cấp

hội người mù quan tâm, tạo điều kiện để được học và nâng cao kỹ năng nghề tầm quát. Anh Mười chia sẻ: Tôi thấy lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng nghề tầm quát do Hội Người mù tỉnh tổ chức rất thiết thực và ý nghĩa. Ngoài việc được nâng cao kiến thức, kỹ năng, chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi làm nghề. Tôi tin tưởng sau lớp tập huấn tay nghề của tôi sẽ được nâng lên, thu nhập sẽ được cải thiện.

Anh Bùi Ngọc Sáng, Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù chia sẻ: Bản thân tôi cũng là người khiếm thị nên rất hiểu những thuận lợi, khó khăn của các học viên khi làm nghề tầm quát, từ đó có thể dễ dàng chia sẻ, hướng dẫn các kỹ năng cho họ. Do trình độ của các học viên khác nhau, có người đã làm nghề lâu năm, có người mới bắt đầu vào nghề nên trong quá trình giảng dạy tôi sẽ nhắc lại những kiến thức cơ bản của nghề tầm quát để tất cả học viên cùng ôn lại, cùng hiểu và thực hành những kỹ năng mới. Các học viên đều rất chăm chỉ, hào hứng, say mê nên không khi lớp học rất sôi nổi, hiệu quả học tập cũng cao hơn.

Tầm quát được đánh giá là nghề mũi nhọn của người khiếm thị. Toàn tỉnh hiện có 39 cơ sở dịch vụ tầm quát do các cấp hội người mù quản lý và hội viên làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 350 người khiếm thị. Những năm qua, các cấp hội người mù trong tỉnh đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm đội ngũ kỹ thuật viên, đào tạo cho người khiếm thị có việc làm, thu nhập ổn định. Từ

năm 2018 đến nay, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị, mỗi lớp diễn ra từ 1,5 - 3 tháng. Tham gia tập huấn, học viên sẽ được phổ biến các kỹ thuật mới như sử dụng lực thân trong xoa bóp, bấm huyệt, kỹ thuật trị liệu, quy trình thăm khám, điều trị một số chứng bệnh như liệt mặt, liệt nửa người, đau dây thần kinh tọa... Ngoài ra, các học viên còn được nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng truyền thông (quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu...).

Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết thêm: Hiện nay, cùng sự phát triển của kinh tế - xã hội, các cơ sở dịch vụ tầm quát của người mất sáng xuất hiện ngày càng nhiều đã ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người khiếm thị. Chính vì thế, việc nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị là thực sự rất cần thiết để tăng tính cạnh tranh, bảo đảm việc làm ổn định, bền vững cho người khiếm thị. Tuy nhiên, hiện nay do phụ thuộc kinh phí xã hội hóa nên chưa tổ chức được nhiều lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng nghề tầm quát cho người khiếm thị tại Hội Người mù tỉnh và các huyện, từ đó giảm bớt khó khăn cho người khiếm thị trong việc di chuyển, giúp họ khẳng định bản thân, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

THU HOAI



Tầm quát là nghề mũi nhọn của người khiếm thị, giúp họ có thu nhập, ổn định cuộc sống.